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123. fundur - Ungmennaráð Hafnarfjarðar

Mættir eru: Hekla, Birta, Áslaug, Eva, Bjarki, Auður, Ísold, Hulda, Bjarki.

Fundarstjóri: Bjarki.

- Fundur hófst kl. 20:09.

- Boðið var uppá hollar veitingar.

- Næsti fundarstjóri er: Birta.

- Kynningarhringur - tveir nýjir fulltrúar úr Lækjarskóla.

- Ritari UMH er Birta.

- Umræða um St. Jósefsspítala og skattstofuna. Myndi henta vel sem samfélagshús, 
almenningshús, gæti verið Hitt Húsið í Hafnarfirði.

- Hugmynd um skattstofu, prentsmiðju og Strandgötuna - sameina húsin, byggja og 
gera upp.

- Spjallað var um myndatöku og að myndirnar og nöfn meðlima UMH fari á 
Hafnarfjarðarsíðuna.

- Umræða um Kex Hostel námskeið. Auður og Birta áhugasamar.

- Röng fundargerð síðast. Það var ákveðið að það má ekki sitja lengur en 18 ára. En 
það má sitja lengur en í þrjú ár.

- Umræða um lífsleikni hugmyndina og fjármálin. Auður ætlar að rýna í og skrifa 
úrdrátt. Förum betur í það á næsta fundi.

- Hugmyndir um hvað á að gera á opnu húsi:

- Bíó, leikhús, kaffihús, læra að búa til súkkulaði, fræðslur, fara á veitingahús, 
heimsókn í önnur ungmennaráð, spilakvöld, bakstur o.s.frv.

- Búa til auglýsingar frá UMH varðandi kosningarnar. Dreifa á stöðum í Hfj. Redda 
prentun.

- Áslaug og Bjarki munu hafa yfirumsjón yfir Like síðu UMH
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- Birta valin og kosin í ÍTH nefndina.

- Önnur mál:

- ungmennadrykkja byrjuð að aukast aftur

- umræða um hvað er auðvelt að nálgast tóbak í búðum undir 18 ára

- fræðsla frá Marítafræðslunni fyrir unglingadeildir í skólum.

- Afhverju erum við ekki komin í strætó nefndina? Það er ár síðan við töluðum við 
Strætó. Ætlaði Karólína ekki að redda okkur í þennan hóp?

Fundi slitið 21:19


